




# กพร. เศรษฐกิจปริทรรศน์ (DPIM Economic Review)

รายสัปดาห์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8/2552

ประจำวันที่ 19 มีนาคม – 25 มีนาคม 2552

	หน้า
 <b>อุตสาหกรรมเหมืองแร่</b>	
เตรียมเพิ่มทุนบริษัทเหมืองแร่โปแตชอาเซียน (APMC) 50 ล้านบาท	1
สระบุรีถ่านหินชวน กฟผ. ลงทุนโรงไฟฟ้าถ่านหินในพม่า	2
ราชบุรีโสดตั้งเตรียมร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในอินโดนีเซีย	2
ปตท. ลงทุนธุรกิจถ่านหินเพื่อกระจายความเสี่ยง	3
ปริมาณสำรองแร่ทองคำของจีนเพิ่มขึ้น 800 ตันในปี 2552	4
เหมืองแร่บอไกซ์และอะลูมินารายใหญ่ของจาไมกาจะหยุดดำเนินการ	4
 <b>อุตสาหกรรมพื้นฐาน</b>	
มีผู้สนใจลงทุนโครงการเหล็กต้นน้ำในไทยเพิ่มขึ้น	5
มูลค่าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับเดือนกุมภาพันธ์ขยายตัวร้อยละ 402.7	5
HeidelbergCement คาดรายรับจากการดำเนินการลดลงในปี 2552	6
การบริโภคซีเมนต์ของอินโดนีเซียเดือนกุมภาพันธ์ลดลงร้อยละ 4.5	6
อุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็กของจีนในปี 2551 มีกำไรลดลงร้อยละ 45	7
Shannxi ซื้อตะกั่วและสังกะสี 77,000 ตัน เพื่อช่วยผู้ประกอบการในประเทศ	8
 <b>โลจิสติกส์อุตสาหกรรม</b>	
สภาอุตสาหกรรมเสนอทบทวน พ.ร.บ. คลังสินค้า	8
สมาพันธ์โลจิสติกส์คาดการณ์ธุรกิจหดตัวหนักสุดไตรมาส 3 และฟื้นตัวปีหน้า	9
สภาอุตสาหกรรมเสนอ 6 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการโลจิสติกส์	9

กลุ่มเศรษฐกิจแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

ข้อมูลที่ปรากฏเป็นการแปลและเรียบเรียง สำหรับข้อคิดเห็น (ตัวเอียงท้ายเนื้อหา) เป็นความคิดเห็นของ  
คณะผู้จัดทำ ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่



## อุตสาหกรรมเหมืองแร่

กระทรวงการคลังเตรียมเพิ่ม  
ทุน 50 ล้านบาทให้แก่ APMC  
และจะหารือกับกระทรวง  
ทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมเพื่อขยายพื้นที่  
ทำเหมืองเพิ่ม

- เตรียมเพิ่มทุนบริษัทเหมืองแร่โปแตชอาเซียน (APMC) 50 ล้านบาท

บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน) หรือ APMC เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ได้เข้าหารือกับนายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก รอง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ข้อสรุปเบื้องต้นให้กระทรวงการคลังทำแผนเพิ่มทุน บริษัทจำนวน 50 ล้านบาท โดยการเพิ่มทุนของ APMC ครั้งนี้ส่วนหนึ่งจะนำไปชำระ เงินเดือนค้างจ่ายให้แก่พนักงานของบริษัท ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ค่าบำรุงรักษา อุโมงค์นาร่องที่ได้มีการขุดเจาะลงไปแล้ว และชำระหนี้ธนาคารออมสินประมาณ 30 ล้านบาท และการเพิ่มทุนดังกล่าวยังถือเป็นการยืดเวลาให้การหาผู้ร่วมทุนใน โครงการ ให้บริษัทสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งขณะนี้ผู้สนใจร่วมทุน 2-3 ราย

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังจะหารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมซึ่งอนุมัติเปิดพื้นที่ให้ทำเหมืองเพียง 2,500 ไร่ จากที่บริษัทขอไป 40,000 ไร่ ซึ่งหากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุมัติให้เปิดพื้นที่เพิ่มเติมจะ ดำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้พิจารณาสนับสนุน โครงการต่อไป แต่ หากไม่ได้รับอนุมัติขยายพื้นที่กระทรวงการคลังอาจยกเลิกโครงการและชำระบัญชี ของบริษัทให้เสร็จสิ้น โดยคาดว่าจะทราบผลชัดเจนภายใน 2 สัปดาห์

(ที่มา: [www.matichon.co.th/prachachat](http://www.matichon.co.th/prachachat) วันที่ 23 มีนาคม 2552)

บริษัท สระบุรีถ่านหิน ขอบ  
ขยายเวลาสัมปทานเหมือง  
ถ่านหินในพม่า คาดเริ่มเปิด  
เหมืองปีหน้า และเจรจาร่วม  
ทุนทำโรงไฟฟ้าถ่านหินกับ  
กฟผ.

- สระบุรีถ่านหินชวน กฟผ. ลงทุนโรงไฟฟ้าถ่านหินในพม่า

บริษัท สระบุรีถ่านหิน จำกัด เปิดเผยว่าบริษัทกำลังเจรจากับรัฐบาลพม่าเพื่อ  
ขอขยายเวลาสัมปทานเหมืองถ่านหินจาก 10 ปีเป็น 30 ปี โดยเหมืองดังกล่าวตั้งอยู่  
บริเวณตรงข้ามอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ห่างจากจุดผ่านแดนชั่วคราวบริเวณ  
บ้านม้งเก่าหลังประมาณ 60 กิโลเมตร มีปริมาณสำรองถ่านหินกว่า 120 ล้านตัน มูลค่า  
ประมาณ 240,000 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งคาด  
ว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ และคาดว่าจะเริ่มทำเหมืองได้ในปี 2553  
โดยถ่านหินคุณภาพดีที่มีค่าความร้อนประมาณ 5,000 กิโลแคลอรี จะส่งมาเป็น  
เชื้อเพลิงสำหรับบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัดประมาณ 1-3 ล้านตันต่อปี ในขณะที่  
ถ่านหินคุณภาพต่ำลงมาน่าจะนำมาใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 400 เมกะวัตต์ใน  
ประเทศพม่า ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
ไทย (กฟผ.) เพื่อเข้ามาเป็นพันธมิตรร่วมทุน

(ที่มา: [www.reuters.com](http://www.reuters.com) 24 กุมภาพันธ์ 2552)

- ราชบุรีโฮลดิ้งเตรียมร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในอินโดนีเซีย

ราชบุรีโฮลดิ้งเตรียมร่วม  
ลงทุนทำโครงการโรงไฟฟ้า  
ถ่านหินในอินโดนีเซียกับ  
บริษัท TRUBA มูลค่า  
โครงการ 274.3 ล้านดอลลาร์  
สหรัฐฯ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่ง กฟผ. และบริษัท บ้านปู  
จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 45 และ 15 ตามลำดับ เปิดเผยว่าบริษัทได้ลงนามใน  
บันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk.  
หรือ TRUBA เพื่อศึกษาการลงทุนและดำเนินการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due  
diligence) ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในเมือง Kuala Tanjung ทางตอน  
เหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย

บริษัทจะตรวจสอบสถานะของกิจการโดยประเมินจากเอกสารสำคัญและ  
ข้อมูลพื้นฐานของโครงการเพื่อศึกษาถึงศักยภาพ ความเป็นไปได้ และความเหมาะสม  
ในการเข้าไปลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าว โดยปัจจัยสำคัญที่จะ  
พิจารณา ได้แก่ ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักรและเชื้อเพลิง  
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อมูลทางการเงินและธุรกิจ รวมทั้งประเด็นทางกฎหมาย

โรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าวจะมีกำลังการผลิตติดตั้ง 270 เมกะวัตต์ มูลค่า  
โครงการ 274.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดว่าจะเริ่มโครงการภายในปี 2553 ทั้งนี้  
บริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 และ TRUBA ร้อยละ 60

(ที่มา: [www.bangkokbiznews.com](http://www.bangkokbiznews.com) และ [www.reuters.com](http://www.reuters.com) วันที่ 19 มีนาคม 2552)

● **ปตท. ลงทุนธุรกิจถ่านหินเพื่อกระจายความเสี่ยง**

**ปตท. ซื้อหุ้นร้อยละ 60 ของบริษัท SBI ซึ่งมีธุรกิจถ่านหินในอินโดนีเซีย มูลค่า 335 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจอื่น**

บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือปตท. เปิดเผยว่าได้ซื้อหุ้นร้อยละ 60 ของบริษัท Straits Bulk and Industrial Pty Limited (SBI) มูลค่า 335 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 11,838.9 ล้านบาท โดยบริษัท SBI ถือหุ้นร้อยละ 47.1 ในบริษัท Straits Asia Resources (SAR) ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นในธุรกิจเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซีย 3 แห่ง ได้แก่ ถือหุ้นร้อยละ 100 ในเหมืองถ่านหิน Sebuk และเหมือง Jembayan และถือหุ้นร้อยละ 80 ในโครงการสำรวจถ่านหิน Luang นอกจากนี้ SBI ยังมีสัดส่วนการลงทุนสำรวจถ่านหินในประเทศบรูไนและมาดากัสการ์อีกด้วย บริษัท ปตท. เปิดเผยว่าการซื้อหุ้น SBI ซึ่งทำธุรกิจถ่านหินในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายการกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจอื่น และเพิ่มโอกาสการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

ทั้งนี้ ในปี 2551 เหมืองถ่านหิน Sebuk และ Jembayan มีผลผลิต 8.6 ล้านตัน มีรายได้รวม 585.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีกำไรสุทธิ 124.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยลูกค้าสำคัญเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และยุโรป

(ที่มา: [www.bangkokbiznews.com](http://www.bangkokbiznews.com) และ [www.bangkokpost.com](http://www.bangkokpost.com) วันที่ 24 มีนาคม 2552)

*ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจราคาทรัพย์สินของธุรกิจ在不同ประเทศลดลงค่อนข้างมาก จึงเป็นโอกาสของบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน และมีศักยภาพในการลงทุนสามารถจะไปซื้อหรือครอบครองกิจการนั้นๆ ดังจะเห็นได้จากการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหะของจีนในปัจจุบัน ทั้งนี้ การซื้อหุ้นบริษัทที่ทำธุรกิจถ่านหินของ ปตท. ในครั้งนี้ถือว่าการซื้อทรัพย์สินในราคาถูกกว่าช่วงเวลาปกติเช่นเดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันราคาถ่านหินลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 61.5 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน จากที่เคยสูงถึง 195 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ช่วงกลางปี 2551*

นอกจากนี้ การที่ผู้ประกอบการภาคเอกชนไทย ได้แก่ บริษัท ปตท. สระบุรี ถ่านหิน และราชบุรีโฮลดิ้ง ไปลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหิน在不同ประเทศอาจช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานถ่านหินให้แก่ประเทศไทยซึ่งมีแนวโน้มพึ่งพาถ่านหินนำเข้าสูงขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

**Ministry of Industry and Information Technology** เปิดเผยว่า ปริมาณแร่ทองคำที่สำรวจพบของจีนเพิ่มขึ้น 800 ตันในปี 2552

- ปริมาณสำรองแร่ทองคำของจีนเพิ่มขึ้น 800 ตันในปี 2552

Ministry of Industry and Information Technology ของประเทศจีนเปิดเผยว่า ในปี 2552 ปริมาณสำรองแร่ทองคำที่สำรวจพบ (Proven reserve) ของจีนเพิ่มขึ้น 800 ตัน

ในปี 2551 ผลผลิตและกำไรจากการขายทองคำของจีนสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งมีผลผลิต 2.82 ล้านตัน และกำไร 12.4 พันล้านหยวน มีอัตราการขยายตัวในช่วงปี 2546-2551 ร้อยละ 7.6 และ 41.0 ตามลำดับ โดย Minister of Industry and Information Technology จะเปิดเผยนโยบายและแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมทองคำของจีนในช่วงปี 2552-2558 เร็วๆ นี้ แผนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมทองคำของประเทศ

(ที่มา: [www.chinamining.org](http://www.chinamining.org) วันที่ 20 มีนาคม 2552)

- เหมืองแร่บอไซต์และอะลูมินารายใหญ่ของจาไมกาจะหยุดดำเนินการ

**Alpart** ผู้ประกอบการเหมืองแร่บอไซต์และอะลูมินารายใหญ่ที่สุดของจาไมกาจะหยุดทำเหมืองในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ

Alumina Partners of Jamaica หรือ Alpart ผู้ผลิตแร่บอไซต์และอะลูมินารายใหญ่ที่สุดของจาไมกาจะหยุดการทำเหมืองในเดือนพฤษภาคม 2552 เนื่องจากการหดตัวของอุปสงค์อันเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจ และจะมีแรงงานประจำประมาณ 900 คนถูกเลิกจ้าง

บริษัท Alpart ประกอบธุรกิจเหมืองแร่บอไซต์และอะลูมินาในจาไมกาเป็นเวลากว่า 40 ปี โดยมีเหมืองตั้งอยู่ทางตอนตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง St. Elizabeth มีกำลังการผลิตอะลูมินาประมาณ 1.65 ล้านตันต่อปี

(ที่มา: [www.reuters.com](http://www.reuters.com) 19 มีนาคม 2552)

## อุตสาหกรรมพื้นฐาน

### ● มีผู้สนใจลงทุนโครงการเหล็กต้นน้ำในไทยเพิ่มขึ้น

กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ามีนักลงทุนสนใจเข้าลงทุนโครงการเหล็กต้นน้ำเพิ่มขึ้นอีก 6 ราย คาดมูลค่าการลงทุนในแต่ละรายไม่ต่ำกว่า 1.5 แสนล้านบาท

กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า มีนักลงทุนต่างชาติสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในโครงการโรงถลุงเหล็กต้นน้ำใหม่อีก 6 ราย จากเดิมที่มีผู้สนใจ 4 ราย รวมทั้งสิ้น 10 ราย ได้แก่ นักลงทุนจากประเทศจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส สวีเดน และเดนมาร์ก เนื่องจากประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการลงทุนมากกว่าประเทศเวียดนามเพราะมีพื้นที่ติดทะเลทั้ง 2 ด้าน

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบนโยบายให้อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศคัดสรรพื้นที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสมที่จะรองรับโครงการเหล็กต้นน้ำมาให้พิจารณา ซึ่งปัจจุบันมีการเสนอมาแล้ว 12 จังหวัด และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปศึกษาพร้อมทำรายงานเกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและชุมชนก่อนเสนอมาที่กระทรวงอีกครั้ง โดยกระทรวงอุตสาหกรรมคาดว่ามูลค่าการลงทุนในแต่ละรายไม่ต่ำกว่า 1.5 แสนล้านบาท และหากมีการลงทุน 2 โรงจะช่วยสร้างงานและรายได้ให้แก่ประเทศประมาณ 3.5 ล้านล้านบาท

(ที่มา: [www.matichon.co.th](http://www.matichon.co.th) และ <http://news.mcot.net> วันที่ 19 มีนาคม 2552)

### ● มูลค่าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับเดือนกุมภาพันธ์ขยายตัวร้อยละ 402.7

สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทยเปิดเผยว่ามูลค่าการส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ที่สูงถึงร้อยละ 402.7 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าส่งออกทองคำแท่ง

สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทยเปิดเผยว่า ถึงแม้มูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 จะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 402.7 แต่ในความเป็นจริงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับกำลังประสบปัญหาการส่งออกเนื่องจากการเติบโตดังกล่าวเป็นผลมาจากการส่งออกทองแท่งเกือบทั้งหมด โดยมูลค่าการส่งออกทองคำในเดือนกุมภาพันธ์มีมูลค่า 1,864.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 780.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนมกราคม

สมาคมฯ เปิดเผยว่าในช่วงต้นปีนี้อุตสาหกรรมอัญมณีไทยกำลังประสบปัญหากำลังซื้อหดถอยมาก โดยโรงงานผู้ผลิตสินค้าเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรีต้องปิดกิจการไปแล้วร้อยละ 80 ที่เหลือต้องปรับลดคนงานลงไม่ต่ำกว่า 20,000 คน จึงต้องการให้รัฐจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กเพื่อมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจต่อไป

(ที่มา: [www.matichon.co.th/prachachat](http://www.matichon.co.th/prachachat) วันที่ 23 มีนาคม 2552)

● HeidelbergCement คาดารายรับจากการดำเนินการลดลงในปี 2552

HeidelbergCement ผู้ผลิตซีเมนต์รายใหญ่อันดับ 4 ของโลกยังคงคาดว่าสถานการณ์อุตสาหกรรมซีเมนต์ในปี 2552 ยังไม่ดีขึ้น

HeidelbergCement ผู้ผลิตซีเมนต์สัญชาติเยอรมันรายใหญ่อันดับที่ 4 ของโลกเปิดเผยว่า ในปี 2551 บริษัทมีรายรับจากการดำเนินการ (Operating income) 2,147 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเป็นรายรับจากการดำเนินการที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัท ในขณะที่บริษัทมีหนี้สุทธิ 11.6 พันล้านยูโร ลดลงจาก 14.6 พันล้านยูโรในปีก่อน

อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดการณ์ว่าในปี 2552 ยอดขายและรายรับจากการดำเนินการของบริษัทจะลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งยังไม่สามารถระบุตัวเลขที่ชัดเจนได้เนื่องจากยังมีความผันผวนของปัจจัยที่สำคัญ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน ราคาพลังงาน ราคาวัตถุดิบ เป็นต้น

(ที่มา: [www.thannews.th.com](http://www.thannews.th.com) 19-21 กุมภาพันธ์ 2552)

● การบริโภคซีเมนต์ของอินโดนีเซียเดือนกุมภาพันธ์ลดลงร้อยละ 4.5

Indonesian Cement Association เปิดเผยว่า ปริมาณการบริโภคซีเมนต์ในประเทศอินโดนีเซียประจำเดือนกุมภาพันธ์ลดลงร้อยละ 4.5

Indonesian Cement Association ของอินโดนีเซียเปิดเผยว่า ปริมาณการบริโภคซีเมนต์ในประเทศประจำเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ระดับ 2.86 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ปริมาณการบริโภคในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 6.03 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม PT Semen Gresik Tbk บริษัทผู้ผลิตซีเมนต์รายใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียมียอดขายซีเมนต์ 1.32 ล้านตันในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศในปี 2552 จะขยายตัวร้อยละ 4.5 ลดลงจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 6.1 รัฐบาลจึงมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยหนึ่งในงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งมีมูลค่า 73.3 ล้านรูเปียห์ (6.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) จะใช้เพื่อการสร้างสาธารณูปโภค

(ที่มา: [www.matichon.co.th/prachachat](http://www.matichon.co.th/prachachat) วันที่ 23 มีนาคม 2552)

ในปี 2551 ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าซีเมนต์ (HS 2523) ไปยังอินโดนีเซียเพียง 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพียงร้อยละ 0.29 ของมูลค่าการส่งออกซีเมนต์ทั้งหมดของไทยเท่านั้น ดังนั้น การบริโภคซีเมนต์ของอินโดนีเซียที่ลดลงจะไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ของไทยมากนัก อย่างไรก็ตามปัจจุบันไทยยังคงมีอุปทานส่วนเกินในสินค้าซีเมนต์อยู่มากส่งผลให้ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกซีเมนต์รายใหญ่อันดับที่ 4 ของโลกในปี 2551 รองจากตุรกี จีน และเยอรมัน

● อุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็กของจีนในปี 2551 มีกำไรลดลงร้อยละ 45

The China Nonferrous Metals Industry Association เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็กของจีนในปี 2551 มีกำไรลดลงร้อยละ 45 อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มดีขึ้นในช่วงต้นปี 2552

The China Nonferrous Metals Industry Association รายงานว่า อุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็กของจีนมีกำไรในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2551 แต่วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นส่งผลให้อุตสาหกรรมขาดทุนในช่วงไตรมาสที่ 4 โดยทั้งปี 2551 มีกำไรรวมประมาณ 80 พันล้านหยวน (11.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลงร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้ ในปี 2551 โลหะนอกกลุ่มเหล็ก 10 สินค้าหลักมีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.73 เป็นการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าการเพิ่มขึ้นในปี 2550 ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16.72 และเป็นการขยายตัวของผลผลิตโลหะนอกกลุ่มเหล็กของจีนที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 2543

ผลผลิตสินค้าโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่สำคัญของจีนในปี 2551

สินค้า	ผลผลิตปี 2551 (ล้านตัน)	อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละเมื่อเทียบกับปีก่อน)
ทองแดง	3.78	+8.0
Crude aluminum	13.18	+4.9
ตะกั่ว	3.21	+16.3
สังกะสี	3.91	+5.4

นอกจากนี้ The China Nonferrous Metals Industry Association รายงานว่า ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2552 อุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็กของจีนมีมูลค่าการขาดทุนสุทธิเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 1.9 พันล้านหยวน ลดลงจากการขาดทุนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนธันวาคม 2551 ที่ขาดทุนสูงถึง 5.9 พันล้านหยวน

(ที่มา: [www.chinamining.org](http://www.chinamining.org) วันที่ 20 มีนาคม 2552)

การที่อุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็กของจีนขาดทุนมากในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 เนื่องจากการลดลงของราคาโลหะนอกกลุ่มเหล็กในตลาดโลกอันเป็นผลมาจากการลดลงของอุปสงค์จากวิกฤติเศรษฐกิจ ในขณะที่เดียวกันการขาดทุนที่ลดลงในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2552 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการรับซื้อสินค้าโลหะนอกกลุ่มเหล็กจากโรงถลุงภายในประเทศ The State Reserve Bureau ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีส่วนทำให้ราคาโลหะนอกกลุ่มเหล็กในตลาดโลกในช่วงต้นปี 2552 มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2551 เนื่องจากจีนเป็นหนึ่งในประเทศผู้บริโภคแร่และโลหะรายใหญ่ของโลก



Shannxi Non-ferrous Metals Company ซื้อตะกั่วและสังกะสีจำนวน 77,000 ตันจากโรงถลุงในท้องถิ่น เพื่อช่วยลดผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ

- **Shannxi ซื้อตะกั่วและสังกะสี 77,000 ตัน เพื่อช่วยผู้ประกอบการในประเทศ**

Shannxi Non-ferrous Metals Company ซึ่งเป็นของรัฐบาลท้องถิ่นมณฑล Shannxi ของจีนเปิดเผยว่า บริษัทได้ตกลงซื้อตะกั่วและสังกะสีจำนวน 77,000 ตันจากโรงถลุงในท้องถิ่นเพื่อช่วยโรงถลุงที่ได้รับผลกระทบจากการหดตัวของอุปสงค์อันเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจ ทั้งนี้ บริษัทตกลงซื้อตะกั่วที่ราคา 12,900 หยวนต่อตัน (1,889 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน) และสังกะสีที่ราคา 11,200 หยวนต่อตัน (1,640 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน)

ทั้งนี้ ในปี 2552 นี้ The State Reserve Bureau ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลจีนทำหน้าที่ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ได้ซื้อสังกะสีจากโรงถลุงในประเทศแล้ว 159,000 ตัน แนวทางดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐบาลจีนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพยุงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ บรรเทาผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ (ที่มา: [www.chinamining.org](http://www.chinamining.org) วันที่ 20 มีนาคม 2552)

### โลจิสติกส์อุตสาหกรรม

- **สภาอุตสาหกรรมเสนอทบทวน พ.ร.บ. คลังสินค้า**

สภาอุตสาหกรรมขอให้กระทรวงพาณิชย์ทบทวนร่าง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เนื่องจากเชื่อว่าจะสร้างภาระแก่ผู้ประกอบการ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าได้ขอให้ชะลอการนำร่าง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นของกระทรวงพาณิชย์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เนื่องจากรายละเอียดที่ระบุในร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามหลักการที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ แต่กลับเป็นการควบคุม เพิ่มภาระ และก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการกำหนดให้ผู้ประกอบการที่มีคลังสินค้าภายในกิจการของตนเอง และผู้ประกอบการโลจิสติกส์ต้องทำรายงานแจ้งรายละเอียดประเภทและปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า-ออกทุกวัน

ก่อนหน้านี้สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นได้ขอให้กระทรวงพาณิชย์ทบทวนร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ในประเด็นที่ระบุให้ธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นทำหน้าที่เสมือนสถาบันการเงิน ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจต้องกันสำรองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการควบคุมเรื่องการลงทุนต่างๆ ด้วย

(ที่มา: [www.matichon.co.th/prachachat](http://www.matichon.co.th/prachachat) วันที่ 19 มีนาคม 2552)

สมาพันธ์โลจิสติกส์เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจโลจิสติกส์หดตัวประมาณร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีก่อน และคาดว่าจะวิกฤติหนักสุดในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ และจะเริ่มฟื้นตัวต้นปีหน้า

### ● สมาพันธ์โลจิสติกส์คาดการณ์ธุรกิจหดตัวหนักสุดไตรมาส 3 และฟื้นตัวปีหน้า

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเปิดเผยว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในช่วงต้นปี 2552 หดตัวประมาณร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาท โดยการส่งสินค้าที่ทำเรือกรุงเทพฯขณะนี้ลดลงประมาณร้อยละ 17 ทำเรือแหลมฉบังลดลงประมาณร้อยละ 10 จากเดิมที่เคยขยายตัวเป็นตัวเลข 2 หลักอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สายการบินเรือต่างชาติบางรายหยุดกิจการชั่วคราว เช่น บริษัท นีวอคอนไลน์ สัญชาติสิงคโปร์ และบริษัท ซีเนเตอร์ จากยุโรป เป็นต้น

สมาพันธ์ฯ คาดว่าช่วงเวลาวิกฤติที่สุดสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ไทยคือ ไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ และจะเริ่มฟื้นตัวในครึ่งปีแรกของปี 2553 โดยปัจจัยสำคัญคือ การฟื้นตัวของสถาบันการเงินทางยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมทั้งผลของมาตรการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจจริง (Real sector) ของรัฐบาลไทย

(ที่มา: [www.thannews.th.com](http://www.thannews.th.com) วันที่ 22-25 มีนาคม 2552)

### ● สภาพอุตสาหกรรมเสนอ 6 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการโลจิสติกส์

สภาอุตสาหกรรมเสนอ 6 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการโลจิสติกส์เพื่อลดผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เสนอมาตรการให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ 6 แนวทางคือ

1. จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท
2. ลดค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระเอกชน เช่น ค่าธรรมเนียมท่าเรือ ท่าอากาศยาน เป็นต้น
3. ลดค่าเช่าสถานประกอบการในพื้นที่ปลอดอากรของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
4. ปรับลดค่าสัมปทานสถานีขนส่งสินค้าไอซีดีลาดกระบัง
5. ให้สถาบันการเงินปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์
6. จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือผู้ตกงานจากภาคขนส่ง

(ที่มา: [www.bangkokbiznews.com](http://www.bangkokbiznews.com) วันที่ 24 มีนาคม 2552)